

QUYNH PHỤ

Kịp thời truy vết, khoanh vùng, quyết không để dịch lây lan

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, sáng ngày 21/12, qua các mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho kết quả khẳng định ghi nhận huyện Quỳnh Phụ có 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, trong đó 6 ca tại thị trấn An Bài và 4 ca tại xã An Cầu. Quyết tâm không để dịch lây lan, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các phương tiện chức năng, triển khai các phương án phòng, chống dịch.



Người dân thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) được test nhanh sàng lọc Covid-19.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn An Bài cho biết: Ngay sau khi ghi nhận 6 ca F0 là giáo viên và học sinh Trường Tiểu học thị trấn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn đã thành lập 5 chốt kiểm soát dịch tại khu dân cư số 1, tổ 3, tổ 4, tổ 6, tổ 7; tổ chức phong tỏa, truy vết, khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư có ca F0 và một số địa điểm liên quan. Tại gia đình có ca F0, địa phương tiến hành phun khử khuẩn, phong tỏa tạm thời khu vực lân cận; bố trí lực lượng tổ Covid-19 cộng đồng lập chốt, giám sát chặt chẽ việc ra, vào khu vực có ca F0 để có biện pháp cách ly, theo dõi y tế phù hợp. Địa phương đã ra thông báo bắt đầu từ 12 giờ ngày 21/12 tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí...; các cơ sở dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về; các cơ sở kinh doanh khác phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh, chống dịch và thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Tại chốt kiểm soát dịch thị trấn An Bài, tổ Covid-19 cộng đồng của tổ gồm 10 thành viên luân túc trực 24/24 giờ kiểm

soát chặt chẽ mọi phương tiện ra, vào tổ. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn, chúng tôi lập chốt để kiểm soát người ra, vào địa bàn. Tổ Covid-19 cộng đồng của thị trấn tiến hành nghiêm việc giám sát toàn bộ 223 hộ với trên 1.000 nhân khẩu. Ngoài việc không cho người ra, vào, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, chúng tôi còn đảm nhận nhiệm vụ mua hộ thực phẩm, chuyển thực phẩm của người thân gửi cho các hộ trong khu vực phong tỏa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với Trường Tiểu học thị trấn An Bài, ngay sau khi ghi nhận 6 ca F0, nhà trường đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Bà Đặng Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường cho biết: Khi tiếp nhận thông tin Trường có 6 ca

F0, chúng tôi tiến hành truy vết, khoanh vùng, phun khử khuẩn toàn bộ trường. Sáng ngày 21/12, Trường tổ chức test nhanh cho 866 học sinh, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời cho toàn bộ giáo viên và học sinh tạm thời nghỉ để phòng, chống dịch.

Sáng ngày 21/12, xã An Cầu ghi nhận 4 ca F0; công tác truy vết, khoanh vùng được địa phương triển khai kịp thời. Ông Nguyễn Đình Biên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ca F0 đầu tiên của địa phương ghi nhận là trường hợp công nhân làm tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng tại Quỳnh Phụ sau đó lây lan ra 2 con và cháu của công nhân này. Sau khi địa phương tiếp nhận thông tin đã tổ chức phong tỏa gia đình có ca F0, chuyển 4 ca F0 lên cơ sở tư dưỡng, điều trị Covid-19 của huyện. Với 3 trường hợp F1 là người nhà của các ca F0, chúng tôi tổ chức phong tỏa tạm thời và giám sát chặt chẽ các gia đình liên kế. Đồng thời, thông báo cho trường mầm non, tiểu học và THCS xã

An Cầu nơi có ca F0 học tập để triển khai các biện pháp phòng dịch kịp thời.

Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phụ cho biết: Xác định nguy cơ dịch có khả năng lây lan rộng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và các trường học thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức truy vết và khoanh vùng triệt để các trường hợp liên quan; đồng thời, chủ động các phương án trong trường hợp số ca F0 gia tăng trong những ngày tới. Huyện cũng chủ động thành lập cơ sở tư dưỡng, điều trị Covid-19 không có triệu chứng tại Trung tâm Chính trị với quy mô 200 giường, trong trường hợp số lượng F0 không có triệu chứng tăng sẽ thu dưỡng, điều trị tại huyện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động và nhân dân trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG

Hàng năm, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước (Sở Tư pháp) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh triển khai hoạt động TGPL cho người có công, người khuyết tật, trẻ em vị thành niên và người nghèo. Trong các cuộc TGPL lưu động, Trung tâm chú trọng tuyên truyền về Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật khác liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đơn vị cấp phát miễn phí hàng chục nghìn tờ rơi, tờ gấp pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện pháp luật của người dân. Để nâng cao hiệu quả công tác TGPL trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã xây dựng tờ thông tin về TGPL niêm yết tại các cơ quan tiến hành tố tụng, buồng tạm giam, nhà tạm giữ, phòng tư pháp các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Phối hợp với phòng tư pháp và các đoàn thể của các huyện, thành phố rà soát, thống kê người thuộc diện được TGPL.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã thực hiện TGPL 327 vụ, việc; trong đó, tư vấn pháp luật 147 vụ, tham gia tố tụng 180 vụ. Năm 2021, số vụ hoàn thành tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý là 182 vụ, tăng 26,4% so với năm 2020. Chất lượng vụ việc tham gia tố tụng được nâng cao. Trong 180 vụ tham gia tố tụng hoàn thành có trên 50% vụ đạt tiêu chí thành công, hiệu quả. Tiến hành đánh giá chất lượng, hiệu quả 92 vụ việc/183 vụ việc hoàn thành từ ngày 1/10/2020 - 30/9/2021, kết quả 100% vụ việc đạt chất lượng. Ngoài ra, năm 2021, Trung tâm hợp với Phòng Tư pháp, Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức 20 hội nghị TGPL. Phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh truyền thông về TGPL thông qua các bài viết, tin tức, phóng sự. Biên soạn 32.000 tờ gấp pháp

Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý

Những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người khuyết tật, góp phần giảm bớt vụ việc vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân.

luật. Trong đó, đã giải đáp nhiều vấn đề pháp luật được người dân quan tâm liên quan đến lĩnh vực đất đai, khiếu nại, tố cáo, hình sự, dân sự, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách xã hội cho người nghèo, người khuyết tật... góp phần bảo vệ quyền, lợi ích cho các đối tượng, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật và khiếu nại, tố cáo. Để triển khai hiệu quả chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, Trung tâm đã tiến hành TGPL nhiều vụ việc bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, thực hiện kiến nghị, hòa giải để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người khuyết tật. Trong đó, Trung tâm đã phối hợp với hội người khuyết tật các huyện, thành phố thực hiện tư vấn pháp luật ngoài trụ sở để giải đáp các vướng mắc pháp luật về các chế độ bảo trợ xã hội dành

cho người khuyết tật, về trình tự, thủ tục hưởng trợ cấp xã hội, các vấn đề liên quan đến quyền của người khuyết tật; lồng ghép tuyên truyền nhiều chuyên đề pháp luật như Luật Người khuyết tật, Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Thừa kế, Luật Hôn nhân và gia đình... qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người khuyết tật, nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền được TGPL của người khuyết tật khó khăn...

Hoạt động TGPL thời gian qua đã khẳng định được vị trí, vai trò trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào người nghèo, người khuyết tật, các đối tượng chính sách và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa chủ trương, chính sách bảo đảm công bằng xã hội của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; giúp các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước

khắc giải quyết các vụ việc một cách chính xác, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để hoạt động TGPL đạt hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, Trung tâm TGPL nhà nước (Sở Tư pháp) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác TGPL. Triển khai thực hiện hiệu quả đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025, đồng thời đẩy mạnh hoạt động TGPL ngoài trụ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp liên ngành về TGPL trong lĩnh vực tố tụng. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trợ giúp viên pháp lý và đội ngũ cộng tác viên nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi có nhu cầu được TGPL.

NGUYỄN THỊ BÍCH THUY
(Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp)



Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tổ chức trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Làm đẹp cho đào tết

Còn hơn 1 tháng nữa là đến tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nên thời điểm này các nhà vườn trồng đào ở huyện Đông Hưng đang bắt tay vào tưới lá, tỉa cành cho đào để phục vụ nhân dân chơi tết.

Vườn đào ở các thôn Đình Phùng, Hoàng Đức, Hưng Sơn (xã Minh Tân) với hàng vạn gốc đào thế là địa chỉ quen thuộc của người chơi đào, buôn đào trong cả nước hàng chục năm qua. Đào Minh Tân đang ở giai đoạn tưới lá, vun nộ để đúng dịp tết bung nở đón xuân. Những

ngày này, các chủ vườn ở Minh Tân huy động tối đa nhân lực tập trung tưới lá, tỉa cành cho từng gốc đào. Anh Trần Xuân Hữu, thôn Hoàng Đức trồng 4 sào với gần 400 cây đào thế cho biết: Để có vụ đào thắng lợi thì việc chăm đào, tưới lá là một trong những khâu quan trọng nhất người trồng đào nào cũng phải chú trọng, lựa thời điểm thích hợp. Tùy vào từng loại đào, thời gian tưới lá sẽ khác nhau. Các loại đào thế, gốc to, khách đặt mua chuyển đi các tỉnh thì tưới lá sớm; những cây già yếu thời gian tưới lá chậm hơn so với những

cây to khỏe. Thời tiết năm nay dự báo ít lạnh, chúng tôi tưới lá cho đào từ giữa tháng 11 âm lịch; cành ngắn hoa thường nở nhanh hơn cành ngồng, vì vậy, tôi tưới lá làm 2 đợt: đợt 1 tưới cành ngồng, đợt 2 tưới cành ngắn để hoa nở đều sẽ đẹp hơn.

Cây đào ở xã Phú Lương trồng tập trung ở thôn Duyên Trang Đông. Mấy năm gần đây, đào Phú Lương không chỉ thu hút khách hàng bởi nhiều nụ, hoa nở đều mà còn bởi có nhiều thế độc, lạ, nhiều gốc đào to, đẹp. Để có những cây đào đẹp, độc, lạ đó, người trồng đào lâu năm ở đây phải đi săn những gốc đào cổ ở khắp các tỉnh miền núi phía Bắc chuyển về trồng, tỉ mỉ với từng công đoạn đốn, tỉa, ghép mắt,

chăm sóc cẩn thận. Còn với những cây đào thế huyền, người trồng đào lâu năm ở Hồng Việt, trồng đào thường phụ thuộc nhiều vào thời tiết nhưng kinh nghiệm tưới lá là rất quan trọng để có mùa đào ưng ý. Phải tưới xuôi theo cành, tưới từng cành một, tỉ mỉ, nhẹ nhàng để không gây hại đến các mắt hoa. Trời lạnh thì tưới lá sớm, trời ấm thì tưới lá muộn. Nếu đào có nụ to lại chưa đến tết, thời tiết ấm thì khoanh gốc và ngừng tưới nước cho đào. Còn để thúc đào nở hoa thì phải tưới nước nhiều hơn. Đòi hỏi khắt khe nhưng với kinh nghiệm đúc kết từ hàng chục mùa đào, các chủ vườn đào cứ đến cuối năm lại cạnh tranh thời tiết, tập trung làm đẹp cho từng gốc đào với mong muốn làm ra những cây đào đẹp, nhiều nụ, nở hoa đúng dịp bán vừa đắt khách vừa được giá. Đủ chính là lý do mà dù là xã vùng xa của huyện song cứ đến cuối năm khách trong và ngoài tỉnh lại tìm về đây lựa chọn cho mình những cây hoa, cây đào đẹp về chơi tết.

Nghề trồng đào tốn nhiều công chăm sóc, phải tỉ mỉ, tâm huyết, mỗi năm chỉ thu một lần song thu nhập lại cao gấp nhiều lần trồng lúa và một số cây trồng khác, trở thành cây làm giàu của các chủ vườn. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song đến nay thương lái, khách hàng từ khắp các nơi đã rục rịch tìm về các vườn đào trên địa bàn huyện Đông Hưng để tham khảo giá, lựa chọn cây và đặt mua.

Người dân Hồng Việt nhiều năm nay không chỉ làm giàu từ nghề ươm cây giống mà còn từ việc trồng các loại hoa, quất cảnh,



Nhiều cây đào thế đẹp ở xã Phú Lương (Đông Hưng) đã sẵn sàng phục vụ khách chơi tết.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá được triển khai tích cực, hiệu quả

Năm 2021, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCHCTL) cũng được triển khai tích cực, hiệu quả tại Thái Bình. Cụ thể, trong năm 2021, trên Đài PTTH tỉnh đã sản xuất, phát sóng 2 chuyên mục truyền hình về nói không với thuốc lá, 20 lần thông điệp về PCHCTL. Trên Báo Thái Bình đã đăng tải 16 chuyên mục và 4 video clip nói không với thuốc lá trên báo in và báo điện tử. Phối hợp với đài TTTH huyện, thành phố tuyên truyền về PCHCTL trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn. Duy trì 12 chuyên mục PCHCTL với nhiều tin, bài, ảnh và phổ biến kiến thức trên Bản tin sức khỏe Thái Bình. Tổ chức 7 buổi biểu diễn tiểu phẩm truyền thông về PCHCTL với chủ đề "Bỏ ngay còn kịp". Tổ chức luyện tập, đồng diễn thể thao không

khỏi thuốc lá tại 8 xã, thị trấn. Tổ chức 31 cuộc nói chuyện chuyên đề về PCHCTL tại cộng đồng. Năm 2021, hoạt động giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn các hoạt động PCHCTL cũng được chú trọng, đã tổ chức 2 đợt giám sát liên ngành về hoạt động PCHCTL tại 160 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn 8 huyện, thành phố.

Các hoạt động truyền thông, tập huấn, giám sát, cung cấp tài liệu tuyên truyền về PCHCTL đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, hiểu rõ được lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc.

Để PCHCTL, điều duy nhất là mỗi người cần tự bảo vệ mình. Thuốc lá bào mòn sức khỏe không chỉ người hút trực tiếp mà cả người hút thụ động,

thậm chí được coi là thủ phạm cướp đi sinh mạng của nhiều người. Vì vậy, theo các chuyên gia, bỏ hút thuốc lá là rất cần thiết và nên thực hiện càng sớm càng tốt. Khỏi thuốc lá không chỉ nguy hiểm đối với người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới người hít phải, người sống trong môi trường có khói thuốc lá. Thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong có thể phòng tránh được. Không bao giờ là quá muộn, những người đang hút thuốc lá hãy quyết tâm từ bỏ; những người chưa hút thuốc lá hãy quyết tâm không hút thuốc lá. Món quà lớn nhất sau bỏ hút thuốc lá chính là một cơ thể trong sạch, sức khỏe được cải thiện và sự tự do, không còn lệ thuộc vào nicotine. Nếu mỗi người đều nói không với thuốc lá chính là đã góp sức để môi trường trong lành, cuộc sống tốt đẹp hơn.

HOÀNG THÌA
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)